

Số: /TB-UBND

Lương Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

### THÔNG BÁO

**V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Thái, địa chỉ thường trú tại TDP số 2, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**

UBND phường Lương Sơn nhận được đơn trình báo ngày 26/4/2024 của ông Nguyễn Văn Thái, có hộ khẩu thường trú tại TDP số 2, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vào tháng 11/2023 trên đường từ UBND phường Gia Sàng về nhà ông Nguyễn Văn Thái đã làm rơi mất GCNQSD đất số ĐĐ 973244, số vào sổ CS 03871 do Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/02/2022 mang tên ông Nguyễn Văn Thái gia đình đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy và không có ai thông báo nhặt được. Gia đình cam kết không cầm cố thế chấp mua bán chuyển nhượng cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Về thông tin giấy chứng nhận: ông Nguyễn Văn Thái đã được Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ĐĐ 973244, số vào sổ CS 03871 cấp ngày 28/02/2022 mang tên ông Nguyễn Văn Thái. Địa chỉ thửa đất tại P. Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Vậy UBND phường Lương Sơn thông báo công khai để toàn thể nhân dân được biết. Nếu ai nhặt được GCNQSD mang tên ông Nguyễn Văn Thái hoặc có thông tin gì về GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Thái thì đến UBND phường Lương Sơn để trình báo hoặc liên hệ với ông Nguyễn Văn Thái theo số điện thoại 0987370122.

Thời gian công khai là 30 ngày kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 06 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm công khai tại trụ sở UBND phường Lương Sơn và nhà văn hóa 21 tổ dân phố.

*(kèm theo thông báo này có đơn trình báo và GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Thái bản phôi tô).*

Trong thời gian công khai nói trên nếu không ai có thông tin gì về GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Thái thì UBND phường tiến hành giải quyết thủ tục cấp lại GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Thái theo quy định.

Sau thời gian công khai nói trên mọi đơn thư khiếu nại về việc mất GCNQSD đất sẽ không được giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Đảng ủy-HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- 21 TDP (Biết và công khai);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Tuấn Giang**